

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566
วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมโชติพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลามา	หมายเหตุ
1	นายประสิทธิ์ อิงสะกาว	ประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ อิงสะกาว	09.00 น.	
2	นายคำดี บุญพา	รองประธานสภาฯ	คำดี บุญพา	09.30 น.	
3	นายธนะวัฒน์ บุญพา	ส.อบต.หมู่ที่ 1	ธนะวัฒน์ บุญพา	08.30 น.	
4	นางสาวธัญญรัตน์ โพธิตาทอง	ส.อบต.หมู่ที่ 2	ธัญญรัตน์ โพธิตาทอง	08.30 น.	
5	นายสุรชัย ศรีหวัง	ส.อบต.หมู่ที่ 3	สุรชัย ศรีหวัง	08.00 น.	
6	นายบุญปิ่น ประทัยบุตร	ส.อบต.หมู่ที่ 4	บุญปิ่น ประทัยบุตร	09.20 น.	
7	นายคำบ่อ บัวผัน	ส.อบต.หมู่ที่ 5	คำบ่อ บัวผัน	09.00 น.	
8	นางสาวอนงค์ โมคา	ส.อบต.หมู่ที่ 6	อนงค์ โมคา	09.00 น.	
9	นายชัยพร บุญพา	ส.อบต.หมู่ที่ 8	ชัยพร บุญพา	09.00 น.	
10	นายพรพิบูลย์ บุญภา	ส.อบต.หมู่ที่ 10	พรพิบูลย์ บุญภา	08.30 น.	
11	นางบุญนำ ยมหาด	ส.อบต.หมู่ที่ 11	บุญนำ ยมหาด	08.00 น.	
12	นายพุลศักดิ์ ศรีวิชา	ส.อบต.หมู่ที่ 12	พุลศักดิ์ ศรีวิชา	08.30 น.	
13	นายธนพล ช่วมเชียง	ส.อบต.หมู่ที่ 13	ธนพล ช่วมเชียง	09.00 น.	
14	นายพี อินจันทร์	ส.อบต.หมู่ที่ 14	พี อินจันทร์	09.00 น.	
15	นายสวาท เขียวชาญ	ส.อบต.หมู่ที่ 15	สวาท เขียวชาญ	09.00 น.	
16	นายวัลลภ จำปาศักดิ์	เลขานุการสภาฯ	วัลลภ จำปาศักดิ์	09.00 น.	

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลามา	หมายเหตุ
1	นายสุรียา ราชมนตรี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	สุรียา ราชมนตรี	09.10 น.	
2	นายสมบุญ บุญขาว	รองปลัด อบต.บ้านแดง	สมบุญ บุญขาว	09.15 น.	
3	นายกมลชัย จันดาเบา	ผอ.กองคลัง	กมลชัย จันดาเบา	09.18 น.	
4	นายบุตดี วงศ์อ่อน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11	บุตดี วงศ์อ่อน	09.20 น.	
5	นายปราโมทย์ แสนหล้า	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4	ปราโมทย์ แสนหล้า	09.15 น.	
6	นายเทพ บุญอภัย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8	เทพ บุญอภัย	09.20 น.	
7	นายพิสุทธิ์ คำวิเศษ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15	พิสุทธิ์ คำวิเศษ	09.20 น.	
8	นายจักรกฤษ ทวีโชติ	หัวหน้าสำนักปลัด	จักรกฤษ ทวีโชติ	09.00 น.	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลา	หมายเหตุ
9	นางอภัยวรรณ เข้มพรหิบบ	กำนันตำบลบ้านแดง	อภัยวรรณ เข้มพรหิบบ	09.25 น.	
10	นายหนูกี หลักชัย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	หนูกี หลักชัย	09.20 น.	
11	นายชัยสิทธิ์ อำเคน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัยสิทธิ์ อำเคน	09.30 น.	
12	นางผกามาส แสงจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ผกามาส แสงจันทร์	09.20 น.	
13	นายธีรพงษ์ บุญพา	รองนายก อบต.บ้านแดง	ธีรพงษ์ บุญพา	09.00 น.	
14	นายวัชรินทร์ นันทานี	รองนายก อบต.บ้านแดง	วัชรินทร์ นันทานี	09.00 น.	
15	นางสาวพิกุล บุญภา	เลขานุการนายก อบต.ฯ	พิกุล บุญภา		
16	นายอชิรวิทย์ พิมพา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	อชิรวิทย์ พิมพา	08.30 น.	

หัวข้อการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเมื่อครบแล้วได้เรียนเชิญ นายประสิทธิ์ อิงสกา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ กล่าวเปิดการประชุม เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

นายบุคติ วงศ์อ่อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 1.ที่ผ่านมาหวังนี้เป็นการเห็นชอบการปรับปรุงแผน ฝากการจัดทำแผน งบประมาณพัฒนาของหมู่บ้าน ขอเพิ่มงบประมาณโครงการ เข้าเวรยาม 7 วันอันตราย ให้สมาชิกสภาฯ ร่วมเข้าเวรด่าน 7 วันอันตราย บางด่าน ไม่มีการเข้าเยี่ยมด่าน 2.การจัดสรรงบประมาณงานการแข่งขันกีฬา ที่ผ่านมาผู้นำ ชุมชนได้เข้าร่วมทุกครั้ง งบประมาณตั้งไว้น้อย นักกีฬาและชาวบ้านสอบถามถึง เสื่อ อาหาร 3. อบต.บ้านแดง แต่งตั้งอาสาปศุสัตว์ ทำงานด้วยความจริงใจ โดยใช้ จักรยานยนต์พ่วงข้าง ในการออกฉีดวัคซีน ขอให้ อบต.บ้านแดงพิจารณาค่าน้ำมัน ในจุดนี้

นายหนูกี หลักชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เกิดปัญหาไหลน้ำลอดพื้น ฝายเก็บน้ำ โครงการปิดทองหลังพระ เกิดปัญหาไหลน้ำลอดพื้น หากผ่านฤดูฝนและไม่ซ่อมแซมคาดว่าฝายจะขาดได้ งบประมาณในการซ่อมแซม 10,000 บาท ได้แจ้งท่านนายกและรองนายกเพื่อหา แนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว

นางอภัยวรรณ เข้มพรหิบบ กำนันตำบลบ้านแดง ขอสอบถามรองวัชรินทร์ นันทานี 57'ความคืบหน้าในการ ส่งโครงการของงบประมาณ

นายกมลชัย จันดาเบา	ผู้อำนวยการกองคลัง ย้ายมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงพรานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นบ้านเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายประสิทธิ์ อิงสกา	ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ - ไม่มี -
มติที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องที่เสนอพิจารณา
นายประสิทธิ์ อิงสกา	3.1 พิจารณาเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการสร้างวัดป่าดงยาง-พรพิบูลย์ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานสภาฯ ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบ
นายวัลลภ จำปาศักดิ์	เลขานุการสภาฯ การพิจารณาเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการสร้างวัดป่าดงยาง-พรพิบูลย์ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 เจ้าของพื้นที่ ได้อธิบายและชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้เข้าใจเพื่อเห็นชอบตามที่เสนอ
นายพิสุทธิ์ คำวิเศษ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 วัดมีความสำคัญต่อชุมชน เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจของภิกษุและสามเณร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต แต่เนื่องจากบ้านดงยางพรพิบูลย์ หมู่ที่ 15 ยังไม่มีวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีที่ดินที่ใช้ประกอบคำขออนุญาต เพื่อให้มีที่ดินในการขออนุญาต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการในการสร้างวัด เพื่อเป็นสถานที่ตั้งวัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนพิธีของพระภิกษุสามเณร และประกอบพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ สปก.4-01 จำนวน 15 ไร่ โดยผู้นำและชาวบ้านประชุมปรึกษาหารือกัน และมีมติเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินดังกล่าว และขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการเห็นชอบ เพื่อประกอบการยื่นเรื่องขอก่อสร้างวัดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ
นายประสิทธิ์ อิงสกา	ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่
นายสวาท เขียวชาญ	ส.อบต.หมู่ที่ 15 เป็นสมาชิกสภาฯในพื้นที่บ้านดงยางพรพิบูลย์ เคยส่งเรื่องขอก่อสร้างวัดป่าดงยางใหญ่ และหนังสือรับรองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สภาฯ

- เห็นชอบ ไปเรียบร้อยแล้วส่งไป สำนักงานพระพุทธศาสนา แต่ก็เห็นเจ็บบๆ ไม่แน่ใจว่า ถึงขั้นตอนไหนเหมือนกัน ขอเพิ่มเติม ชาวบ้านพรพิบูลย์ได้พูดคุยกันว่าในครั้งนั้นถึง ขั้นตอนไหน จึงได้ยื่นเรื่องขอใหม่อีกครั้ง ที่ดินที่ขอใช้ก่อสร้างวัด เป็นที่ดินของนาง ประชิต ศรียา เป็นที่ดิน สปก.4-01
- รองสมบุญ บุญขาว รองปลัด อบต.บ้านแดง ผู้นำได้ยื่นเรื่องผ่านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้ว แต่ไม่ ผ่านเพราะที่ดินแปลงนั้นเป็นป่าช้า และประกาศเป็นป่าชุมชน ขึ้นตรงต่อกรมป่าไม้ จึงไม่สามารถก่อสร้างวัดไม่ได้ ปัจจุบันวัดได้ขอใช้ก่อสร้าง เป็นที่ สปก. จำนวน 15 ไร่ เจ้าของที่ดินให้ความยินยอม
- นายธนพล ชุ่มเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ตามเอกสารที่ผู้นำส่งมา เห็นชอบการก่อสร้างวัดและไม่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราต้องตั้งใจและติดตามเรื่องอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินการตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนากำหนด วัดป่าสามัคคี ก็เพิ่งได้โฉนด จำนวน 16 ไร่ ไม่รวมเขตป่าช้า
- นายคำบ่อ บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 เห็นชอบการขอก่อสร้างวัด วัดป่าดงยางพรพิบูลย์ เป็นวัดที่ผมและ ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ไปปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ รายละเอียดขั้นตอน ของการประชุม ประชาคม มติ ก็ถูกต้องเหมาะสม ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน 14 คน งดออกเสียง 1 คน จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

- นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามในเรื่องอื่นๆหรือไม่
- นายสวาท เขียวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 1.ความคืบหน้าการจัดซื้อรถแม็คโคร 2. เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ชาวบ้านก็สอบถามมา ได้ยินว่ากองช่างได้ลงพื้นที่สำรวจ ในงบประมาณ 260,000 บาท สำรวจหลายหมู่บ้าน จะเพียงพอหรือไม่ งบประมาณ 250,000 บาท ได้จำนวน 25 ต้น สถานที่ที่เดือดร้อน ระยะทางความยาวไม่เกิน 1 กิโลเมตร 3. โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ ผู้รับจ้างก็ยังไม่ดำเนินการ เป็นโครงการของปี 2565 โครงการที่เสนอเข้ามา ผ่าน ประชาคมทุกโครงการ แต่ตอนนี้ไม่มีความคืบหน้า ไม่มีการดำเนินการ ลงพื้นที่ดูความ คืบหน้าโครงการขุดลอก เรามีแบบแปลน ถ้าไม่เป็นไปตามแบบก็ไม่ผ่าน ผู้รับจ้าง ไม่รับฟัง สมาชิกสภาฯ บอกว่าจะฟังนายช่าง ผากเรื่องขยายเขตไฟฟ้าอีกครั้ง ชาวบ้านเดือดร้อน จริงๆ
- นายธนพล ชุ่มเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ติดตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 230,000 บาท ดำเนินการไปแล้วไม่ถึง 10 จุด จึงมีข้อสงสัยว่าดำเนินการแล้วเสร็จหรือ ยัง ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 คลองน้ำอุดตันหลายจุด และน้ำไม่ไหลลงท่อที่ก่อสร้างไว้ บางครั้ง เกิดอุบัติเหตุเพราะถนนลื่น การตรวจรับงานจ้าง ไม่มีสมาชิกสภาฯเข้าตรวจรับงานจ้าง ขอให้ชี้แจงให้เข้าใจ ท่านสมาชิกสภาฯ หากลงพื้นที่เห็นการทำงานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ ตามแบบแปลน ให้ถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และแจ้งหน่วยงาน
- นายวัลลภ จำปาศักดิ์ เจ้าหน้าที่งบประมาณ 1. เรื่องรถแม็คโคร กระทรวงการคลังยังไม่ตอบกลับ 2.รางระบาย น้ำ ดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมา โครงการต่างๆ กำลังดำเนินการ ให้ทันงบประมาณ ปี 2566 ภายใน 2 เดือนนี้ เรื่องไฟฟ้า หมู่ที่ 13 เราอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าอำเภอ หนองหาน มอบผอ.กองช่างสอบถาม ความคืบหน้า การตรวจงานจ้าง ให้ผอ.กองคลัง ตอบข้อสงสัย

- นายกมลชัย จันดาเป้า ผอ.กองคลัง กรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2538 สมาชิกสภาฯ ตรวจรับงานจ้างได้ แต่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ได้มีการยกเลิก และให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง เป็นผู้ตรวจรับงานจ้าง สมาชิกสภาฯ สามารถตรวจดูการทำงานของผู้รับจ้างได้
- นายคำดี บุญพา รองประธานสภาฯ การตรวจงานถ้าไม่ดีขอให้ปรับปรุง ชาวบ้านจะดำเนินการทำงานของเราได้ บ่อพัก ของหมู่ที่ 7 ยังไม่ได้รับการแก้ไข ฝากให้พิจารณาแก้ไขในจุดนี้ การจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปขอให้พิจารณาให้เท่าเทียมกัน ทุกหมู่บ้านมีความจำเป็น เห็นใจสมาชิกสภาฯ ทั้ง 15 หมู่บ้านด้วย บ้านเล็ก
- นายพรพิบูลย์ บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขอสอบถามเรื่องการติดตั้งกล่องวงจรปิด ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน เกิดเหตุลักขโมยในชุมชน ผู้นำท้องที่ต้องไปขอคูตามร้านค้า กล่องวงจรปิดมีความจำเป็น ฝากผู้บริหารช่วยดูแลในเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าของ หมู่ที่ 15 ด้วย
- นางสาวธัญญรัตน์ โปธิตาทอง ส.อบต. หมู่ที่ 2 ขอชื่นชมคณะผู้บริหารที่ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และดำเนินการโครงการต่างๆ ของหมู่บ้าน แต่ขอให้ผู้บริหารให้ความเท่าเทียมในการจัดสรรงบประมาณ ข้อบัญญัติในปีงบประมาณถัดไปขอให้ดำเนินการตามที่หมู่บ้านเรียง ลำดับความสำคัญตามที่หมู่บ้านได้ประชาคมเพราะมีความเดือดร้อนจริงๆ ความเหลื่อมล้ำของงบประมาณ พัฒนา การจัดสรรงบประมาณ ขอให้มีความเสมอภาคของแต่ละหมู่บ้าน เพราะหมู่บ้านต้องการพัฒนาเหมือนกัน
- นายสวาท เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 การมีบทบาทของสมาชิกสภาฯ แต่ต้องการให้งานออกมาตามแบบการเทศอนกริต ขอให้สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่ไปดูงานของหมู่บ้านของท่าน ฝนตกทำให้ไหล่ทางที่เทหินไว้เสียหาย ฝากผู้บริหาร โครงการของหมู่ที่ 4 กรมทางหลวงชนบท ไปก่อสร้างถนนทำให้รางระบายน้ำอุดตัน น้ำท่วมบ้านชาวบ้าน ชาวบ้านมาแจ้งให้ไปแก้ไข เส้นทางไปโรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
- นายชัยพร บุญพา ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอสนับสนุนสมาชิกทุกท่านในเรื่องการตรวจงาน ไม่มั่นใจในผู้รับจ้าง จะทำงานให้ดีหรือไม่ การขุดลอก ถ้าทำไม่ดีเจ้าของที่นาใกล้เคียงอาจไม่พอใจได้
- นางบุญนำ ยมหาด ส.อบต.หมู่ที่ 11 ไฟฟ้าแสงสว่างมีความชำรุด จุดบ้านนายสุรพล สุดสี ถึงบ้านสรุเดช เทพสุรินทร์ มีจำนวน 5 หลอด สามารถย้ายได้หรือไม่
- นายพูลศักดิ์ ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่ 12 สอบถามความคืบหน้า การขยายเขตไฟฟ้าไปวังหลักคล้าย จำนวน 3 จุด ชาวบ้านใกล้บ่อขยะมีความเดือดร้อนเรื่องแมลงวัน คนงานที่คัดแยก เผาขยะที่บ่อขยะก็ลาออกไปหลายคน ฝากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช่วยดูแล
- นายธีรพงษ์ บุญพา รองนายก อบต.บ้านแดง ได้รับมอบหมายจากนางปิยวรรณ มีชัยมาตร์ รักษาราชการแทนเนื่องติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ โครงการที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 เสนอมา ทั้ง 3 เรื่องจะนำไปเสนอท่านนายก เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป การออกปฏิบัติหน้าที่ออกฉีกวัดซินหมาแมว เรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เสนอมา ตอนนี้ได้แจ้งเรื่องไปยังกองช่างเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการไปตามขั้นตอน หวังนี้ เจ้าหน้าที่เร่งงานข้อบัญญัติ งานจ่ายขาดเงินสะสม งานจ่ายทุนสำรองเงินสะสม แต่จะเร่งให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไร เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า มี 2 หมู่บ้าน ขยายแรงต่ำ จากนั้นจะเป็นไฟฟ้าส่องสว่าง ในส่วนหมู่อื่นๆ ที่เสนอมาก็จะ

- และทำการสำรวจไป 5 หมู่ มีหลายหมู่ที่ยังทำไม่ได้ ระยะทางของหม้อแปลงแรงสูง อยู่ไกลเกินไป ยังดำเนินการไม่ได้ ทางกรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหานจะแจ้ง รายละเอียดการประมาณราคาจะทราบในวันที่ 19 มิถุนายน ในส่วนของบ่อขยะ ทางผู้บริหารก็ไม่นั่งนอนใจ เข้าไปดูเรื่อยๆ กำลังหาแนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่ที่จะทำงานหรือการคัดแยกขยะ ก็กำลังดำเนินการสรรหา การจัดทำงบประมาณ ก็จัดสรรให้เท่าๆกัน หมู่ที่ 14 เป็นหมู่บ้านเล็ก แต่ก็มีบ่อขยะเป็นโครงการของหมู่ที่ 14 ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านรองผู้ว่า ท่านรองผู้ว่า เป็นห่วงเรื่องภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง หากเกิดพายุ บ้านเรือนชาวบ้านเกิดความเสียหาย ให้แจ้งทางไลน์ทันที
- นายชัยสิทธิ์ อ่ำเคน ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการตามข้อบัญญัติ โครงการจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม รวมกันแล้วเกือบร้อยโครงการ ใช้บุคลากรในการประมาณราคา เขียนแบบแปลน ควบคุมงาน แต่องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีบุคลากรไม่เพียงพอ งานอาจมีความล่าช้าบ้าง และกำลังเข้าฤดูฝนโครงการลูกรังก็จะมีความลำบาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จะดูลายมือชื่อของ สมาชิกสภา ประกอบการพิจารณาการส่งมอบ งาน เรื่องไฟฟ้าของหมู่ 11 เรื่องการย้ายไฟฟ้าสว่าง จำประสานกับช่างไฟฟ้า ว่าหนังสือถึงขั้นตอนไหน ส่วนเรื่องท่อน้ำ ของหมู่ที่ 4 ที่ไม่เชื่อมกับท่อของทาง หลวงชนบท เข้าใจว่าได้แก้ไขปัญหาไปแล้ว จะประสานอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
- นายสมบุญ บุญขาว รองปลัด อบต.บ้านแดง ในปี 2566 สมาชิกสภาฯ ได้งบประมาณลงพื้นที่มา กพอสมควร ทั้งงบจ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินข้อบัญญัติ งบประมาณ ในปีนี้ ขอให้ท่านลดงบประมาณลง เพื่อก่อสร้างอาคารโดม อเนกประสงค์ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านแดง เป็นภาพรวม เพื่อรองรับการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ ทั้ง 15 หมู่บ้าน เป็นข้อเสนอแนะให้ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณา
- นายธนพล ชุ่มเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ขอสนับสนุนการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่จัด กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ วันเด็ก งานสงกรานต์
- นายประสิทธิ์ อึ้งสะกา ประธานสภาฯ ในส่วนของผมขอเสนอให้มีการสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อรองรับประชาชนที่ เข้ามาติดต่อราชการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี ผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม เป็นอย่างดี

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

วัลลภ จำปาศักดิ์
(นายวัลลภ จำปาศักดิ์)

เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

บุญปิ่น ประทัยบุตร
(นายบุญปิ่น ประทัยบุตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สวาท เชี่ยวชาญ
(นายสวาท เชี่ยวชาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

คำป่อ บัวผัน
(นายคำป่อ บัวผัน)
ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

- ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประสิทธิ์ อึ้งสะกาว
(นายประสิทธิ์ อึ้งสะกาว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
ผู้รับรองรายงานการประชุม